

BÁO CÁO
công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Huyện Vĩnh Bảo nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 40 km; có diện tích tự nhiên là 183,13 km², với 29 xã, 01 thị trấn; dân số trên 190.000 người. Đến tháng 12/2023, Đảng bộ huyện có 9.479 đảng viên sinh hoạt tại 51 chi bộ, đảng bộ cơ sở (trong đó 11 chi bộ cơ sở và 40 đảng bộ cơ sở); có 457 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện hiện có 39/41 đồng chí (khuyết 02 đồng chí), Ban Thường vụ Huyện ủy 11/11 đồng chí; Tổng số cán bộ diện Thành ủy, Huyện ủy quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ là 459 đồng chí, trong đó: 13 cán bộ diện Thành ủy quản lý; 446 cán bộ diện Huyện ủy quản lý. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức hiện có là 3.017, trong đó: khối Đảng, đoàn thể huyện: 52 người; công chức thuộc UBND huyện: 90 người; viên chức thuộc UBND huyện: 2.330 người; cán bộ, công chức cấp xã: 545 người.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 28/7/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 25/12/2020 của Huyện ủy Vĩnh Bảo về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 12/12/2022 của Huyện ủy Vĩnh Bảo về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản: tình hình chính trị - xã hội trong nước, thành phố và huyện ổn định, kinh tế tiếp tục được duy trì và tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nông nghiệp được mùa, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ phát triển; nhiều dự án đầu tư xây dựng được thành phố phê duyệt và quyết định đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục được tập trung đầu tư, nâng cấp, tạo thêm nhiều lợi thế để phát triển. Song, bên cạnh đó cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất là thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, khó dự đoán; giá nhiên liệu, vật tư tăng cao.

Trong những điều kiện đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND cùng các sở, ban, ngành thành phố; sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở và của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong toàn huyện, trong nhiệm kỳ các chỉ tiêu Nghị quyết đều cơ bản đạt và vượt, đặc biệt năm 2023 đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu.

Trong nhiệm kỳ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo quyết tâm khắc phục mọi khó

khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có kết quả trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 -2025

1. Xây dựng Đảng về chính trị

1.1. Nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo các cấp ủy đảng

Huyện ủy luôn xác định: Xây dựng Đảng về chính trị đòi hỏi phải nâng cao trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của Đảng bộ và năng lực lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách phù hợp với quy luật khách quan, đặc điểm tình hình của huyện, tạo bước đột phá để phát triển. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng; coi trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp của huyện.

Căn cứ Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành các chương trình, kế hoạch nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Luôn coi trọng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, xác định rõ trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; đồng thời phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Tập trung chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và trong toàn Đảng bộ. Các chủ trương, định hướng công tác lớn của huyện đều được chuẩn bị sâu kỹ, bàn bạc dân chủ và được cụ thể hóa bằng văn bản chỉ đạo, theo hướng cụ thể, ngắn gọn, sát thực tiễn, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cùng cấp.

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, tác động tiêu cực đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng: tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó là tình hình quốc tế, Biển Đông có những diễn biến phức tạp khó lường, nhất là vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraina.

Lợi dụng vấn đề trên các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, những thành quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, một số vấn đề an sinh xã hội; chúng chuyển từ thủ đoạn tấn công trực diện vào nền tảng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sang tấn

công vào an sinh xã hội, cuộc sống thường ngày của người dân.

Trong điều kiện đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đạt được những kết quả nổi bật, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động, sản xuất và đạt được những kết quả quan trọng. Trên địa bàn huyện không xuất hiện hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Xác định yếu tố then chốt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội, trong những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở Đảng bộ đã được các cấp uỷ coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Thành uỷ; Kế hoạch số 280-KH/TU, ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “*về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*”, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Kế hoạch số 02-KH/HU ngày 12/10/2020 về thực hiện Kế hoạch số 280-KH/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khoá XII).

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Chương trình hành động số 47-CTr/HU, ngày 31/01/2023 thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023¹.

Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng

¹ Đã tổ chức 37 hội nghị; tổng số lượng cán bộ, đảng viên tham gia trên tổng số cán bộ, đảng viên được triệu tập là: 7970/9.337 cán bộ đảng viên, bằng 88,4%

giữa nhiệm kỳ khóa XIII². Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư (*viết tắt là Quy định số 85-QĐ/TW và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW*), để tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác phối hợp xử lý thông tin xấu, độc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đảm bảo đúng quy định theo Quyết định số 11-QĐ/BCĐ ngày 24/4/2023 của Ban Chỉ đạo 35 thành phố.

Công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy được triển khai bài bản, kịp thời, sát thực tế, đảm bảo về nội dung, hình thức và thời gian đề ra. Cùng với việc quán triệt, triển khai các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung cao xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng và Nhân dân; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cổ vũ các nhân tố mới, các phong trào thi đua yêu nước; công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết được chú trọng, gắn phổ biến kinh nghiệm hay với nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự tin tưởng, phấn khởi và đồng thuận với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng đạt tiến độ, kế hoạch đề ra. Vai trò lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các cấp ủy đảng từng bước được nâng lên.

1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của cấp trên

Tính đến 31/12/2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 07 Nghị quyết (02 nghị quyết chuyên đề), 561 Quyết định, 15 Chỉ thị, 90 Kết luận, 13 Quy chế, 07 Quy định, 673 Thông báo, 05 Hướng dẫn, 60 Chương trình, 138 Kế hoạch, 02 đề án, 11 Thông tri, 65 Tờ trình, và nhiều văn bản khác của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; nâng cao công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị, vận động Nhân dân.

² Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 1 điểm cầu huyện và 34 điểm cầu cơ sở.

2. Xây dựng Đảng về tư tưởng

2.1. Công tác tuyên truyền học tập Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đây mạnh công tác tuyên truyền, hướng về cơ sở, phù hợp với từng địa bàn dân cư, đặc biệt tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết XXVI Đảng bộ huyện, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục lịch sử truyền thống địa phương gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc và của huyện. Chú trọng tuyên truyền những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, thành phố và huyện, những cách làm mới, làm hay, làm sáng tạo trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết, chung tay xây dựng và phát triển huyện.

Trong hơn 3 năm, đã bồi dưỡng lý luận chính trị trình độ trung cấp cho 681 đảng viên; bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1174 quần chúng; bồi dưỡng chính trị cho 681 đảng viên mới; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 314 thuộc đối tượng 4; bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho 80 cán bộ công chức, viên chức; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng 3.840 cán bộ, bí thư chi bộ, cấp ủy viên mới cơ sở; mở 324 hội nghị, phát hành 752 bộ tài liệu, 48.000 tờ rơi và phát thanh hơn 23.400 lượt tin bài về tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

2.2. Công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tập trung chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; triển khai thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết 04 khóa XII, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; qua đó kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình hay, tập thể và cá nhân tiên tiến, gương điển hình trong lao động, học tập, công tác.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc về học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”³; Chuyên đề toàn khóa Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng “đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của

3 Tổ chức hội nghị trực tuyến: 2 điểm cầu toàn huyện và 30 xã, thị trấn, với 1600 cán bộ, đảng viên tham dự. Chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể gắn với học tập nội dung chuyên đề, để phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng”⁴ và chuyên đề năm 2022⁵ và năm 2023⁶.

Ngoài việc học tập các nội dung chuyên đề của Trung ương và thành phố, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng chuyên đề của huyện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng chính đôn Đảng trong sạch, vững mạnh”: mời Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề⁷.

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và các chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo biên soạn nội dung đề cương các chuyên đề, phân công báo cáo viên Huyện ủy trực tiếp tuyên truyền, quán triệt, triển khai tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, đảm bảo việc triển khai học tập chuyên đề có tính đồng bộ, rộng khắp, mang lại hiệu ứng tuyên truyền lan tỏa tích cực.

Tăng cường công tác đối thoại với Nhân dân, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức đối với cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong xã hội. Chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch hòng vu cáo chống phá Đảng và Nhà nước, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

3. Xây dựng Đảng về đạo đức

3.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện. Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 60-KH/HU, ngày 21/3/2022 về “thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy

4 Tổ chức 01 hội nghị trực tuyến cấp huyện, 30 hội nghị trực tiếp tại cơ sở quán triệt triển khai chuyên đề toàn khóa Đại hội XVI Đảng bộ thành phố với hơn 7000 cán bộ, đảng viên tham dự.

5 Tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề năm 2022 về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới. Với 1 điểm cầu huyện, 30 điểm cầu xã, thị trấn với hơn 6000 cán bộ, đảng viên tham dự học tập. Mời đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy về trực tiếp truyền đạt các nội dung.

6 Tổ chức 01 hội nghị trực tuyến cấp huyện và chỉ đạo 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức việc học tập, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố” gắn với Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2022 của Thành ủy “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đều hoàn thành trong tháng 03/2023.

7 Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với 32 điểm cầu, được phát thanh trực tiếp trên hệ thống phát thanh huyện; trên 8000 cán bộ, đảng viên tham dự. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng rộng lớn trong toàn Đảng bộ huyện.

manh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện với 12 nhiệm vụ trọng tâm. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện.

Sau 02 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung xuyên suốt của Chỉ thị 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng; Chuyên đề học và làm theo Bác toàn khóa và hàng năm của Đảng bộ thành phố. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã được cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sáng tạo, sát thực tiễn, rõ các nhiệm vụ tập trung cần làm ngay và các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình, rõ trách nhiệm thực hiện; tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm được coi trọng. Đã gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm... Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đồng bộ, có nét mới sáng tạo, thiết thực, kịp thời; coi trọng biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Việc thực hiện làm theo Bác đã có chuyển biến tích cực, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị nhất là huyện đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 18/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức và cụ thể hóa nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động của tập thể, trách nhiệm nêu gương của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, bám sát nhiệm vụ và đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với chức năng nhiệm vụ được giao làm căn cứ để đánh giá phân loại đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. Qua đó ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện.

Trên cơ sở các nội dung học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện các quy định của Trung ương, nhất là Quy định 55-QĐi/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng

viên”, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp, ngành, trước hết là của các đồng chí Ủy viên Huyện ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, giữ gìn nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát hiện và đấu tranh kịp thời với các hành vi “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, gắn với vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của các đồng chí trong công tác và trong lối sống sinh hoạt hàng ngày.

3.3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/HU ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tiến hành tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng⁸ và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xem xét, biểu dương khen thưởng 40 tập thể, 43 cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng bước tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định, tổ chức đối thoại, tập trung giải quyết dứt điểm, hạn chế phát sinh, kéo dài các vụ việc phức tạp⁹.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội huyện tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác; xây dựng, duy trì, phát huy và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nhau vượt khó, giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19,...qua đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác.

Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đồng thời đấu tranh, khắc phục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong toàn xã hội.

⁸ Tiêu biểu như: Đảng ủy Thị trấn Vĩnh Bảo, xã Việt Tiến, xã An Hoà, xã Tiên Phong, xã Thanh Lương.

⁹ Tổ chức 368 cuộc đối thoại, với 18.726 lượt người tham dự, có 2.276 ý kiến kiến nghị được giải quyết.

4. Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, Thành ủy, đặc biệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

5. Củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

5.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức đảng cơ sở là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

5.2. Về nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức đảng

Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; mở rộng phát huy dân chủ; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong sinh hoạt đã chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, sinh hoạt tư tưởng, đánh giá diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng; tổng hợp ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo của chi bộ; triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên.

Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm như sau:

- Năm 2020: Tổng số đảng viên được đánh giá là 8.109 đảng viên, chiếm 87,33% tổng số đảng viên trong Đảng bộ huyện. Trong đó: HTXS NV = 1211 đảng viên chiếm 14,93%; HTTNV = 5.978 đảng viên; HTNV = 866 đảng viên; KHTNV = 54 đảng viên.

- Năm 2021: Tổng số đảng viên được đánh giá là 8097/9295 đảng viên, chiếm 87,18% tổng số đảng viên trong Đảng bộ huyện. Trong đó: HTXS NV = 1270 đảng viên chiếm 17,48%; HTTNV = 5.992 đảng viên, đạt 73,25%; HTNV = 865 đảng viên, chiếm 1,1%; KHTNV = 53 đảng viên, bằng 0,65%.

- Năm 2022: Tổng số đảng viên được đánh giá là 8192/9336 đảng viên, chiếm 87,74% tổng số đảng viên trong Đảng bộ huyện. Trong đó: HTXS NV = 1332 đảng viên, đạt 16,26% ; HTTNV = 6.093 đảng viên, đạt 74,38%; HTNV = 772 đảng viên, chiếm 8,2%; KHTNV = 45 đảng viên, chiếm 0,54%.

- Năm 2023: Tổng số đảng viên được đánh giá là 8209/9467 đảng viên, chiếm 86,71% tổng số đảng viên trong Đảng bộ huyện. Trong đó: HTXS NV = 1308 đảng viên chiếm 15,93%; HTTNV = 6.323 đảng viên chiếm 77,02%; HTNV = 621 đảng viên chiếm 7,5%; KHTNV = 42 đảng viên chiếm 0,5%.

Kết quả phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm như sau:

- Năm 2020, trong tổng số 74 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá (chiếm 100%), có 15 tổ chức HTXS NV đạt tiêu chuẩn TSVMTB được khen thưởng, chiếm 20,27%; 56 tổ chức đạt HTTNV và 3 tổ chức đạt HTNV.

- Năm 2021, trong tổng số 74/75 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá (chiếm 100%) (01 chi bộ cơ sở mới thành lập dưới 06 tháng nên không đánh giá), có 14 đơn vị đạt HTXS NV, đạt 18,91%; 54 đơn vị HTTNV, đạt 72,97%; 56 đơn vị HTTNV, chiếm 75,7 % và 03 đơn vị HTNV, chiếm 4,1%.

- Năm 2022, trong tổng số 74 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá xếp loại chất lượng với kết quả: 14/74 đơn vị HTXS NV, đạt 18,91%; 54/74 đơn vị HTTNV, đạt 72,97%; 06/74 đơn vị HTNV, đạt 8,1%.

- Năm 2023, trong tổng số 49/51 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá (02 tổ chức mới thành lập chưa đủ 06 tháng), có 10 tổ chức đạt HTXS NV (chiếm 20%); 39 tổ chức đạt HTTNV (chiếm 80%).

5.3. Công tác phát triển đảng viên

Tính đến 31/12/2020, tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ huyện là 9.266 đảng viên, sinh hoạt tại 75 chi, đảng bộ cơ sở. Đến ngày 31/12/2023, tổng số đảng viên trong toàn huyện là 9.479 sinh hoạt tại 51 chi, đảng bộ cơ sở, tăng 213 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ; trong 03 năm đã kết nạp được 622 đảng viên mới. Huyện ủy đã thành lập 04 chi bộ đảng theo Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy: Hợp tác xã Hùng Tiến, Công ty TNHH thương mại dịch vụ CNC Gia Nghĩa, Hợp tác xã Trần Dương, Hợp tác xã Thanh Lương; giải thể chi bộ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Nâng cấp 04 chi bộ trường THPT thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

5.4. Công tác kiểm tra, giám sát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng

Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng và Nhà nước; kiểm tra, giám sát thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kết luận, đánh giá đúng ưu điểm, vi phạm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của cấp ủy, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nhằm nâng cao ý

thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ, đã kiểm tra 832 lượt đảng viên, giám sát 1006 lượt đảng viên, kiểm tra 256 lượt tổ chức đảng, giám sát 425 lượt tổ chức đảng, khai trừ 7 đảng viên, xóa tên 56 đảng viên, cho ra khỏi đảng 22 đảng viên. Qua xử lý kỷ luật đã giúp các cấp ủy, đảng viên thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế, từ đó chủ động ngăn ngừa vi phạm từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở.

6. Xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ

6.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản cấp trên về công tác cán bộ và quản lý cán bộ

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Quy định 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 99-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về luân chuyển cán bộ đến người đứng đầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc huyện; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/HU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 09-KL/TU, ngày 04/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 12/01/2023 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kết luận số 72-KL/HU, ngày 18/8/2023 về tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ diện Huyện ủy quản lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 122-KH/HU, ngày 14/8/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý; Quyết định thành lập Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể và Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện; văn bản chỉ đạo triển khai sáp nhập xã giai đoạn 2023-2030 theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 26/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện sáp nhập trường học theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Chỉ thị số 14-CT/HU, ngày 16/10/2023 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Huyện ủy quản lý thông qua các hội nghị của cấp ủy các cấp. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức đối với các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn huyện về chủ trương luân chuyển cán bộ, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng, là yêu cầu, là bước đột phá trong công tác cán bộ; việc luân chuyển cán bộ ngoài mục đích để hoàn thành nhiệm vụ chính trị còn mục đích quan trọng là để rèn luyện thử thách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, cán bộ có triển vọng.

6.2. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của dân tộc, nắm bắt dư luận xã hội, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh sai sự thật, chống phá Đảng, chế độ. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 và Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nhất là đối với công tác cán bộ và công tác phát triển Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với quần chúng vào Đảng và cán bộ được đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

6.3. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thực hiện chính sách đối với cán bộ, kỷ luật cán bộ

a. Công tác đánh giá cán bộ

Kết quả đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý như sau:

- Năm 2020: Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý được đánh giá là 473 đồng chí, trong đó: 71 đồng chí HTSXNV (chiếm 15,01%); 391 đồng chí HTTNV (chiếm 82,66%); 10 đồng chí HTNV (chiếm 2,12%) và 01 đồng chí KHTNV (chiếm 0,21%).

- Năm 2021: Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý được đánh giá là 481 đồng chí, trong đó: 68 đồng chí HTSXNV (chiếm 14,14%); 392 đồng chí HTTNV (chiếm 81,50%); 18 đồng chí HTNV (chiếm 3,74%); 03 đồng chí KHTNV (chiếm 0,62%)

- Năm 2022: Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý được đánh giá là 445 đồng chí, trong đó: 82 đồng chí HTSXNV (chiếm 18,43%); 345 đồng chí HTTNV (chiếm 77,53%); 14 đồng chí HTNV (chiếm 3,15%) và 04 đồng chí KHTNV (chiếm 0,9%); Không đánh giá: 01 đồng chí.

- Năm 2023: Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý được đánh giá là 432 đồng chí, trong đó: 78 đồng chí HTSXNV (chiếm 18,14%); 352 đồng chí HTTNV (chiếm 81,48%); 02 đồng chí HTNV (chiếm 0,46%).

b. Công tác quy hoạch cán bộ

Công tác quy hoạch được xác định là nhiệm vụ quan trọng của công tác cán bộ, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài với phương châm quy hoạch “động” và quy hoạch “mở”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện Quy định của Trung ương và Thành ủy

về công tác quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 596-CV/HU, ngày 23/03/2022 xây dựng quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; Công văn số 686-CV/HU, ngày 22/6/2022 về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2026; Công văn số 954-CV/HU, ngày 29/3/2023 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ hiện tại (2020-2025, 2021-2026) và nhiệm kỳ kế tiếp (2025-2030, 2026-2031); đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh chủ chốt của huyện, cấp ủy cơ sở, các chức danh lãnh đạo, chủ chốt cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc huyện cho 2.945 lượt cán bộ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

c. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác và kỹ năng quản lý nhà nước. Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, chọn cử 15 đồng chí cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị cao cấp; 15 đồng chí đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại trường Chính trị Tô Hiệu. Phối hợp với trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức bồi dưỡng 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với gần 180 học viên. Bên cạnh đó, đã tổ chức 11 lớp nhận thức về Đảng với hơn 1000 quần chúng, 07 lớp đảng viên mới với 512 đảng viên mới; 04 cán bộ học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng; 69 cán bộ diện Thành ủy, Huyện ủy quản lý học lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới; 18 cán bộ bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính, quản lý cấp phòng; 01 lớp bồi dưỡng cho 508 đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy các cấp và 33 lớp bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn thể với tổng số 7.322 học viên; 19 cán bộ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của huyện đạt 100% trình độ đại học; nhiều đồng chí có trình độ thạc sĩ các chuyên ngành và 03 cán bộ có học vị tiến sĩ.

d. Thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ

Bám sát quy định của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy về công tác cán bộ, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động kiến toàn các chức danh cán bộ, lãnh đạo diện Huyện ủy quản lý theo phân cấp, bảo đảm kịp thời, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền theo quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho 67 lượt cán bộ¹⁰; cho thôi tham gia Chủ tịch UBND xã theo nguyện vọng cá nhân đối với 03 đồng chí; thực hiện quy trình công tác cán bộ đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy bổ sung 02 ủy viên

¹⁰ Biệt phái: 02; luân chuyển theo Kết luận 09-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy: 01; điều động, bổ nhiệm: 11; giới thiệu ứng cử: 03; bổ nhiệm lại 28; kéo dài thời gian giữ chức vụ 06 đồng chí; hiệp y công tác cán bộ: 16.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; định hướng nhân sự, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023-2028.

đ. Công tác rà soát các sai phạm về công tác cán bộ theo Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư

Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/HU, ngày 05/4/2022 về thực hiện Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư, đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, thẩm tra, kiểm tra, báo cáo trung thực, đầy đủ, không để sót, để lọt các sai phạm trong công tác tuyển dụng và công tác cán bộ, báo cáo Thành ủy và UBND thành phố theo quy định. Qua kiểm tra, rà soát đã phát hiện 114 trường hợp có sai phạm về công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư, gồm: 95 trường hợp đã bổ nhiệm còn thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng, chưa bảo đảm hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và 19 trường hợp cán bộ xã chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn khi giới thiệu ứng cử; có 283 trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng, tiếp nhận công chức theo Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. Đến nay, các trường hợp sai phạm đã được thành phố và huyện tập trung xử lý theo thẩm quyền thông qua thi tuyển, sát hạch, nhận xét, đánh giá và thực hiện theo nội dung Công văn số 216/UBND-KSTTHC ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức thực hiện Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư.

e. Thực hiện chính sách cán bộ

Xác định chính sách cán bộ là động lực nhằm động viên cán bộ trong thực hiện các nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ngành rà soát, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, nâng lương trước thời hạn theo đúng quy định pháp luật. Sau 03 năm, Thường trực Huyện ủy xét, quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên, phụ cấp nghề cho 37 đồng chí, trong đó: nâng lương trước thời hạn 12 cán bộ và nâng lương thường xuyên, phụ cấp nghề cho 25 cán bộ; nâng lương cho 05 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho 02 cá nhân; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân trường THCS Nguyễn Bình Khiêm; đề nghị Chủ tịch UBND thành phố công nhận 04 chiến sỹ thi đua và tặng 105 bằng khen; đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 02 tập thể và 14 cá nhân trường THCS Nguyễn Bình Khiêm; Ủy ban nhân dân huyện đã công nhận 399 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và

tặng 557 giấy khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề nghị và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Bảo; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho 02 tập thể (*Đảng bộ và Nhân dân xã Nhân Hòa, Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm*) và tặng bằng khen cho 01 tập thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng 07 cờ thi đua xuất sắc, 36 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 103 cá nhân.

Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của huyện tổ chức 03 lượt khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 211 lượt cán bộ B2, C; tổ chức 01 kỳ điều dưỡng tại nhà điều dưỡng Đồ Sơn cho 36 cán bộ B2 hưu trí; tổ chức 02 đợt tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho 141 cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy định số 08-QĐ/HU, ngày 05/01/2023 về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; Quyết định số 544-QĐ/HU, ngày 04/12/2023 về kiện toàn Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện; Tiếp nhận kinh phí và tặng quà tết cho 39 đối tượng là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ lão thành cách mạng hiện còn sống, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy hiện nghỉ hưu tại huyện, với số tiền 276,5 triệu; tổ chức lễ tang cấp huyện cho 3 mẹ Việt Nam Anh hùng (đối tượng A) và 02 cán bộ (đối tượng B2); tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 13 cán bộ B2 đương chức, 39 cán bộ B2 hưu trí, 03 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 35 cán bộ C hưu trí và 83 cán bộ diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của huyện; tổ chức 29 cán bộ B2 hưu trí nghỉ điều dưỡng theo quy định.

Các quy định về chính sách tiền lương, nâng ngạch, nghỉ hưu, công tác thi đua, khen thưởng luôn được chỉ đạo thực hiện bảo đảm đúng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi có vướng mắc, khó khăn, bất cập đều được quan tâm chỉ đạo, kịp thời, không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện

7. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình số 07-CTr/HU, ngày 30/12/2020 về kiểm tra, giám sát toàn khoá, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình số 08-CTr/HU, ngày 06/01/2021 về kiểm tra, giám sát năm 2021; Chương trình số 24-CTr/HU, ngày 10/01/2022 về kiểm tra, giám sát năm 2022; Thông báo số 316-TB/HU, ngày 10/01/2022 về điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, góp phần đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy trên các lĩnh vực, xác định rõ trọng tâm, có tác dụng thiết thực, hiệu quả đối với những vấn đề trọng yếu, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tiễn của Đảng bộ huyện. Thực hiện chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra chuyên đề 230 lượt tổ chức đảng và 754 lượt đảng viên, có 25 cấp ủy viên. Trong

đó: Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 09 cuộc kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn, kiểm tra đối với 75 lượt tổ chức đảng 11; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 155 lượt tổ chức đảng, 754 lượt đảng viên, có 25 cấp ủy viên (11 Đảng ủy viên, 14 Chi ủy viên). Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội, Quy chế làm việc của cấp ủy; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh; việc thực hiện Kết luận số 18 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10; công tác phát triển đảng viên; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý Ngân sách Nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ, việc khen thưởng, kỷ luật; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Việc thi hành kỷ luật đảng viên được thực hiện đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thẩm quyền, tính giáo dục cao. Việc giải quyết đơn thư đảm bảo kịp thời, công minh, chính xác. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 09 cuộc kiểm tra, 06 cuộc giám sát đối với 70 lượt tổ chức đảng và 20 cán bộ, đảng viên diện Huyện ủy quản lý; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở đã thực hiện 300 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 500 lượt tổ chức đảng và trên 2.000 đảng viên. Thi hành kỷ luật: 145 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 124 trường hợp, Cảnh cáo 14 trường hợp, Cách chức 0 trường hợp, Khai trừ 07 trường hợp. Lỗi vi phạm: Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 106 trường hợp (*chiếm 73,1%*), thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao 10 trường hợp (*chiếm 6,89%*), vi phạm đạo đức lối sống 02 trường hợp (*tỷ lệ 1,37%*), vi phạm khác 27 trường hợp (*tỷ lệ 18,62%*).

Số cuộc và số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay tăng so với cùng kỳ nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể: tăng 21 cuộc kiểm tra; số tổ chức đảng được kiểm tra tăng 48 đơn vị; số đảng viên được kiểm tra tăng 45 đảng viên. Số cuộc và số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay được thực hiện ít hơn 01 cuộc so với cùng kỳ nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra đã tiến hành kiểm tra 125 lượt tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Về việc kiểm tra thực hiện chế độ thu, nộp, sử dụng đảng phí đối với 282 lượt tổ chức đảng. Đã truy thu số tiền 54.433.800 đồng do thu thiếu đảng phí của một số đảng viên; không có tập thể, cá nhân nào phải chuyển cơ quan điều tra hay phải xem xét thi hành kỷ luật. Một số tổ chức đảng, đảng viên chưa thực hiện tốt đã được các đoàn kiểm tra đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện việc mở sổ sách thu, nộp

đăng phí, quản lý, thiết lập chứng từ thu, chi, hệ thống sổ tài chính đảng phí theo đúng quy định. Về xác minh kê khai tài sản thu nhập: đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 41 đồng chí.

8. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 59-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết TW7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Làm tốt công tác nắm tình hình, dư luận nhân dân; thực hiện hiệu quả việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, số lượng mô hình tăng hằng năm¹². Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo¹³. Triển khai thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Quy định số 1618-QĐ/TU, ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đã tổ chức 193 cuộc đối thoại, trong đó cấp huyện 44 cuộc, cấp xã 149 cuộc¹⁴.

9. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được Huyện ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, sử dụng tài sản công. Tăng cường chỉ đạo quy định trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị; tổ chức ký cam kết phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật, những vấn đề cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng tới toàn thể nhân dân theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống phí phạm, sách nhiễu, tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy hành chính

12 Năm 2021 là 94 mô hình, tăng 11 mô hình so với kế hoạch; năm 2022 là 182 mô hình, tăng 27 tăng mô hình so với kế hoạch.

13 Đến nay, có 126/178 cơ sở tôn giáo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 71,18%.

14 Trong đó: Năm 2021 tổ chức 71 cuộc đối thoại, năm 2022 tổ chức 117 cuộc đối thoại, từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2023 tổ chức 05 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

từ huyện đến cơ sở. Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

10. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

10.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường sự đoàn kết, phát huy dân chủ trong sinh hoạt, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đúng nguyên tắc, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ. Nâng cao chất lượng các kỳ họp, đổi mới việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng cụ thể, ngắn gọn, sát thực tiễn. Tăng cường kiểm tra, giám sát chấp hành văn bản chỉ đạo cấp trên, pháp luật Nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa phương.

10.2. Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt đảng. Xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, đồng thời phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Những chủ trương lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, công tác cán bộ và các vấn đề khác trong quy chế đều đưa ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ bàn bạc dân chủ, công khai, thống nhất quyết định và phân công lãnh đạo tổ chức thực hiện. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên Huyện ủy phụ trách xã để theo dõi thực hiện, kịp thời phát hiện và tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết những vấn đề mới phát sinh, những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; hoạt động của Hội đồng nhân dân, công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện tới cơ sở gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... Đảm bảo cả hệ thống chính trị thực sự chuyển biến, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức học tập, nghiên cứu và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy được ban hành trong năm 2024; các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn trong năm 2024; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -

2025. Tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

- Tiếp tục kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, 2025-2030, 2021-2026, 2026-2031. Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 72-KL/HU ngày 18/8/2023 về tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ diện Huyện ủy quản lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập trường trường học. Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy; trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy và những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; kiểm tra, giám sát việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận sau kiểm tra, giám sát; kịp thời giải quyết đơn thư đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng theo quy định.

- Tăng cường công tác dân vận, nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Nhân dân thực hiện xây dựng “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Tăng cường thực hiện công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác Dân tộc - Tôn giáo. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp để tham mưu, phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống các cơ quan đảng và cấp ủy trực thuộc.

2. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tăng cường thu ngân sách. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng. Duy trì tiêu chí huyện nông thôn mới, đẩy mạnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện tốt chủ đề năm của thành phố và huyện; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; đẩy mạnh thu ngân sách, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tiếp tục tăng cường quản lý chi ngân sách, đảm bảo kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật cơ giới hóa trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả và phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung; chuyển đổi đất trồng lúa năng suất thấp, kém hiệu quả sang sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao gắn với hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt các cơ chế hỗ trợ của thành phố để phát triển sản xuất; khắc phục tình trạng bỏ ruộng không canh tác; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định. Mở rộng vùng sản xuất tập trung, chủ động xúc tiến, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp an toàn sinh học, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ưu tiên phát triển sản xuất các loại sản phẩm chủ lực, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); khuyến khích, hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Tổ chức xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Tăng cường thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, huyện về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới, tập trung xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Tập trung chỉ đạo các xã xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu các xã theo kế hoạch năm 2024.

- Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Cụm công nghiệp Giang Biên, Dũng Tiến-Giang Biên, Khu công nghiệp Vinh Quang, Khu công nghiệp Giang Biên II. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán các công trình hoàn thành. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng các công trình, trật tự xây dựng; đẩy mạnh thực hiện chỉnh trang đô thị. Thẩm định, phê duyệt các dự án, đồ án quy

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định. Tăng cường các hoạt động xúc tiến và thu hút, hỗ trợ đầu tư. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch Thị trấn Vĩnh Bảo đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tăng cường quản lý nhà nước về thương mại, dịch vụ, quản lý thị trường.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo quy định; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án đầu tư xây dựng, nhất là các công trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường. Chỉ đạo thực hiện tốt việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Tập trung cao xử lý các vi phạm tồn tại trong quản lý, sử dụng đất; ngăn chặn kịp thời vi phạm phát sinh mới. Tiếp tục rà soát xử lý thu tiền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng nông nghiệp sang làm nhà ở theo quy định.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 07/ĐA-UBND, ngày 25/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân rộng mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, duy trì “Ngày Chủ nhật xanh”, tổng vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng; tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

3. Phát triển, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa- xã hội và đảm bảo an sinh xã hội.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Tăng cường đổi mới công tác quản lý giáo dục - đào tạo, tập trung nguồn lực đầu tư và hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Phát triển giáo dục hợp lý theo quy hoạch, cân đối về quy mô, loại hình trường học. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Đề án số 2568/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân huyện về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Tiếp tục thực hiện quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Tổ chức tốt Lễ hội kỷ niệm 439 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Tập trung triển khai tốt công tác thông tin tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và huyện. Tiếp tục tập trung thực

hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hành nghề y, dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách xã hội; các chính sách của Nhà nước, chương trình trợ giúp đối với hộ nghèo, người nghèo; tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm. Thực hiện tốt các mô hình xã phù hợp với trẻ em; công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới.

4. Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý

- Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân theo kế hoạch. Phối hợp điều hoà hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

- Nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh thực hiện Bộ chỉ số cải cách hành chính các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ, đặc biệt là người đứng đầu. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tài chính, đất đai, môi trường, xây dựng cơ bản.

5. Đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng các hoạt động thanh tra; tư pháp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; tập trung kiểm soát nồng độ cồn, kiểm chế và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Hoàn thành xây dựng công trình căn cứ hậu phương khu vực phòng thủ huyện.

- Tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư pháp; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng

phí. Tập trung cao, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật ngay từ cơ sở các vụ việc phức tạp, bức xúc. Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử.

6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục hướng trọng tâm công tác về cơ sở, chủ động nắm bắt sâu sát, kịp thời tình hình dư luận xã hội và tư tưởng của đoàn viên, hội viên. Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên các xã, thị trấn và huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường tập hợp đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, các cuộc vận động tạo khí thế thi đua sôi nổi. Triển khai thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo các quy định của Trung ương, Thành ủy.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những ưu điểm và nguyên nhân

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã bám sát văn bản chỉ đạo cấp trên, chương trình công tác toàn khóa và hằng năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt, nổi bật là phát triển kinh tế - xã hội. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng được tập trung đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp; phát huy dân chủ; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Nhiều vấn đề khó, phức tạp đặt ra và thực hiện từ nhiều năm trước nhưng hiệu quả thấp, đến nay đã đạt được kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng; bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết quả tích cực. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt, pháp luật Nhà nước được đề cao. Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền có bước đổi mới, hiệu quả được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân không ngừng được củng cố, tăng cường. Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước đổi mới, vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được nâng lên, thể hiện rõ nét.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm; chất lượng học tập nghị quyết, giáo dục lý luận chính trị chưa cao. Một số bộ phận cán bộ, đảng viên chưa coi trọng, còn xem nhẹ việc học tập, nghiên cứu lý luận; một số nơi chưa tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị, còn có biểu hiện né tránh, đùn đẩy; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu, thậm chí còn thiếu ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm kỷ luật; Tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy còn hình thức. Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu chưa lan tỏa sâu rộng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp, chưa được củng cố kịp thời. Công tác kiểm tra ở một số nơi chưa thường xuyên, quyết liệt, thiếu trọng tâm, trọng điểm, thiếu chặt chẽ, chưa toàn diện; công tác giám sát còn hẹp về phạm vi, đối tượng, kết quả chưa thực chất; việc nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng và diễn biến tư tưởng trong các tầng lớp Nhân dân có lúc chưa được kịp thời, sâu sát; công tác phát triển đảng viên còn gặp khó khăn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ trong quy hoạch ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, nhất là đơn vị sự nghiệp công lập¹⁵; Công tác quy hoạch cán bộ ở một số cấp ủy còn thiếu về số lượng, không bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ trẻ và chưa bảo đảm phương châm “mở” trong quy hoạch; Công tác điều chuyển cán bộ từ cấp xã, các đơn vị sự nghiệp về công tác tại huyện còn vướng mắc, khó khăn. Việc điều động, luân chuyển cán bộ giữa các xã, thị trấn chưa thực hiện được. Việc luân chuyển cán bộ trẻ từ các phòng, ban, ngành của huyện làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo Kết luận số 09-KL/TU, ngày 04/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy còn gặp khó khăn về nguồn nhân lực; Công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, công tác phát triển đảng có lúc, có việc còn chậm; Công tác đánh giá cán bộ có mặt còn chưa đầy đủ, thực chất, chưa được lượng hóa kết quả thực hiện cụ thể.

3. Nguyên nhân của những hạn chế

- Một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; việc quán triệt các nghị quyết của Đảng ở một số nơi chưa kịp thời, sâu sắc.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chủ động, sâu sát, lúng túng, thiếu quyết liệt; chưa coi trọng việc tự kiểm tra, xử lý vi phạm. Một số nơi, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, chưa gương mẫu, còn thụ động, né tránh, trông chờ vào chỉ

¹⁵ Hiện còn 111 cán bộ trong quy hoạch chưa được học Trung cấp lý luận chính trị, chiếm 5,2%.

đạo, hướng dẫn của cấp trên; chất lượng tham mưu, phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị chưa thật hiệu quả.

- Nhận thức về vai trò của công tác cán bộ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện ở một số cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy chưa đầy đủ, sâu sát, chưa quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại, bố trí, sử dụng cán bộ.

- Nhận thức của một số cán bộ còn chậm đổi mới trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện trong giai đoạn mới, cá biệt có cán bộ chưa tích cực học tập, rèn luyện, gương mẫu trong sinh hoạt, công tác, phấn đấu vươn lên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc tham mưu cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác cán bộ của cơ quan tham mưu, giúp việc của huyện có việc còn chậm, chất lượng còn hạn chế.

- Năng lực, trình độ của một số cán bộ, đảng viên, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa tận tâm, tận tụy với công việc. Ý thức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên ở một số đơn vị, địa phương chưa cao.

4. Bài học kinh nghiệm

Một là, thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phải bám sát Điều lệ Đảng các Nghị quyết cấp ủy cấp trên; nắm chắc và chủ động tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết cấp ủy cấp trên và theo quy định của Điều lệ Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Hai là, phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng; cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân.

Ba là, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, tích cực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách tiếp cận khoa học, phù hợp. Đề cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, mạnh dạn tổ chức thực hiện với bước đi chắc chắn, không chủ quan, nóng vội; kết hợp chặt chẽ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng.

Bốn là, coi trọng công tác nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa văn bản chỉ đạo cấp trên cho phù hợp tình hình thực tế địa phương. Trong tổ chức thực hiện cần giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Điều lệ Đảng.

Năm là, phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, trước hết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Thực hành dân chủ, phát huy được trí tuệ của tập thể, đồng thời đề cao vai trò người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân, làm việc theo Quy chế đề ra.

Sáu là, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở; những chủ trương lớn đề ra phải xuất phát từ yêu cầu bức xúc của Nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vai trò của chính quyền trong việc cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đồng bộ và có tính khả thi.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Phương hướng

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết XXVI Đảng bộ huyện.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

2.1. Xây dựng Đảng về chính trị

Nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị. Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp truyền đạt, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả sát với thực tiễn địa phương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

2.2. Xây dựng Đảng về tư tưởng

Triển khai đồng bộ nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, đề cao tính năng động, chủ động, sáng tạo, linh hoạt và trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2.3. Xây dựng Đảng về đạo đức

Tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII và các chương trình hành động, kế hoạch của Thành ủy, Huyện ủy. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII); tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, khoa giáo và định hướng dư luận xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện (08/8/1938-08/8/2024) và 186 năm thành lập huyện (1838-2024).

2.4. Đổi mới

Công tác tổ chức, cán bộ và tổ chức cơ sở đảng

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 22/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIV) về công tác cán bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Kết luận số 09-KL/TU, ngày 04/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025”. Kết luận số 72 KL/HU, ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ diện Huyện ủy quản lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phát huy tinh thần dân chủ, gắn với nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; coi trọng phân cấp, phân công nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện.

- Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ các cấp, gắn với điều động, luân chuyển để đào tạo thực tiễn.

- Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ

chức đảng. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy đảng.

2.5. Công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Chủ động thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng; xử lý nghiêm trường hợp đảng viên vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở. Dự kiến chỉ tiêu từ nay đến hết nhiệm kỳ: Mỗi năm, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra chuyên đề từ 15 - 20 lượt tổ chức đảng, từ 05 - 10 đảng viên, trong đó có cấp ủy viên cùng cấp; giám sát chuyên đề 08 - 12 tổ chức đảng, 05 - 10 đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp.

Giải quyết kịp thời, dứt điểm theo quy định đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng.

2.6. Công tác vận động Nhân dân

- Tăng cường công tác dân vận của Đảng gắn với dân vận chính quyền trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tiếp tục quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng từ huyện đến cơ sở.

- Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng sát cơ sở, sát hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thôn, xóm, cụm dân cư. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

2.7. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát phòng ngừa tham nhũng. Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2.8. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm; lấy hiệu quả đầu ra bằng sản phẩm cụ thể để đánh giá chất lượng cán bộ, cơ quan, địa phương. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Xây dựng văn hóa trong các cơ quan, tổ chức. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc.

3. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá

(1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng

- Triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương và Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên.

- Các cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ; khung tiêu chuẩn các chức danh diện Huyện ủy quản lý cho phù hợp với quy định mới của Trung ương, Thành ủy.

- Sắp xếp kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 91-KH/TU, Chương trình hành động số 49-CTr/TU và Kết luận số 74-KL/TW của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện Quy định 212-QĐ/TW, Quy định 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy.

(2) Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

- Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, tiến tới cơ cấu hợp lý; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của huyện.

- Tiếp tục thực hiện luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp xã theo Kế hoạch số 07-KH/HU, ngày 10/12/2020 và Kế hoạch số 39-KH/HU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện, cấp xã, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện giai đoạn 2025-2030 bảo đảm chất lượng, phân đầu bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, cán bộ

trẻ, cán bộ nữ theo quy định. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy định thăm chúc tết, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn, lễ tang đối với cán bộ, người có công; Quy định về đối tượng, chế độ chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện.

- Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát lịch sử chính trị, chú trọng vấn đề lịch sử chính trị hiện nay. Rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ kịp thời công tác cán bộ, công tác đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, an ninh mạng.

(3) Cũng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với đánh giá nghiêm túc chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Bộ tiêu chí của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng kết nạp đảng viên mới nhất là đơn vị sự nghiệp công lập, khu vực nông thôn, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn, tư cách ra khỏi đảng.

- Đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2024 và 2025.

(4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

- Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm; tập trung kiểm tra cấp ủy, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở những lĩnh vực trọng yếu, dễ phát sinh vi phạm. Kiểm tra tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định các trường hợp vi phạm. Kiểm tra, giám sát việc ban hành, sửa đổi và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác thành lập tổ chức đảng khu vực ngoài nhà nước theo Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và công tác phát triển đảng viên. Chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp công dân; tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của đảng viên và công dân.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề; kiểm tra, giám sát việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương và khắc phục khuyết điểm của cá nhân.

(5) Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Tập trung cao, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật ngay từ cơ sở các vụ việc phức tạp, bức xúc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân; công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự.

Trên đây là Báo cáo tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 -2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo.

Nơi nhận:

- Đ/c UVBTV Thành ủy phụ trách huyện "báo cáo",
- Ban Tổ chức Thành ủy "báo cáo",
- Thường trực Huyện ủy,
- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Bùi Gia Huân